

เมกาบางนา ชวนน้องๆหนูๆ มาเล่นกันอย่าง สร้างสรรค์ พร้อมสร้างประสบการณ์ความสุขทั้ง ครอบครัว ในงาน “KID-D KIDS DAY”



กระแสตอบรับยังคงล้นหลามไม่แพ้ปีที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าแนว Low Rise แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานนี้ผู้บริหารกลุ่ม “ณัฐพร รุ่งขจรกลิน” ขอเพิ่มกิจกรรมเพื่อเอาใจน้องๆหนูๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ สนุกแบ่งปัน สนุกสร้างสรรค์ สนุกธรรมชาติ ในงาน “KID-D KIDS DAY ตอน เล่นเป็นเด็ก” ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายให้น้องๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จากทั้งน้องๆหนูๆรวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมในแต่ละฐานเพื่อให้น้องๆสะสมตราประทับลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ เกมต่อมหาสนุก Giant Jango ตัวต่อยักษ์ที่ต้องใช้การวางแผน และการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา , กิจกรรม”วาดรูปมหาสนุก” กับพี่ๆทีมนักวาดรูปการ์ตูนจากชายหัวเราะ มาร่วมสอนน้องๆวาดภาพพร้อมประลองเซาว์เกี่ยวกับความรู้รอบตัว ซึ่งสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากทั้งน้องๆและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน กับกิจกรรมฟังธรรมะธรรมชาติ โดยพระมหาสมพงษ์ จากรายการธรรมะเดลิเวอรี่ ที่มาสอนธรรมะประกอบการเล่าเรื่องผ่านนิทาน ทำให้เข้าใจง่ายและสนุกสนานด้วย รวมถึงการโชว์ความสามารถพิเศษของน้องๆต้นดาราเด็กจากรายการตีสิบที่ขานความสามารถมาให้ ผู้ร่วมงานได้ชมกันภายในงานด้วย



สำหรับไฮไลท์ของงานนี้ เอาใจแฟนละครทองเนื้อเก้า ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสความน่ารักน่าหยิกของเหล่านักแสดงตัวน้อย น้องเมลิค (เมลิค เอเฟ้ ไอย์กุน), น้องแม็ค (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัดณ์) และ น้องยอร์ช (ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์) ที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน ทั้งร้อง เล่น เต้น อย่างสนุกสนานเต็มที่กับกิจกรรมในวันนั้น แอบมีมุขขี้อ้อนเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับอีกด้วย และนอกจากนี้หนุ่มน้อยสุดหล่อยังเล่าความไฝฝืนของเขาให้ฟังอีกด้วย น้องยอร์ชบอกว่า “โตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องยนต์ เพราะอยากสร้างรถยนต์ขนาดเล็กไว้ขับไปเที่ยวเล่นเอง ไม่ต้องไปต่อคิวตามสวนสนุก” ด้านน้องแม็คไม่ยอมน้อยหน้าเสริมว่า “โตขึ้นฝึนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องยนต์เหมือนกัน แต่อยากไว้สร้างหุ่นยนต์ไอรอนแมน พิทักษ์โลก” และยังคงฝากถึงเยาวชนทุกท่านในวันเด็กปีนี้ ขอให้ตั้งใจเรียน ไม่ดื้อไม่ชน สุขภาพแข็งแรง มีความสุข และเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ เรียกได้ว่างานนี้ได้ใจแฟนคลับทุกท่านที่มารอต้อนรับไปเต็มๆ